

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์ ขออนุญาตแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้
(เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์ ได้แนะนำครบทุกหน่วยงานแล้ว) เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการประชุม

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับการเสนอญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเข้าที่ประชุมเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. เรื่อง ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๒. เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเสนอให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบวาระต่อไป

วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาญัตติและข้อราชการอื่นๆที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.** เอกสารได้ส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม/มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.** เอกสารได้ส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม/มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ถ้าไม่มี ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกในท้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๓ คน มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกยกมือขึ้น จำนวน ๒๒ คน งดออกเสียง ๑ คน

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แกลงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (แกลงต่อที่ประชุมสภาฯ)
นายก อบจ.สุรินทร์

**คำแถลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

.....

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากงบประมาณเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เพื่อใช้ปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา เพื่อก่อสร้างบ้านพักชาวกายภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก และจัดหาครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับถนน โดยขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการต่างๆ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองหิน ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ-บ้านโนนลี่ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๓๕๗ กม. งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๒๔ (บ้านถนน) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อกับบ้านคูตัน ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๘๙๐ กม. งบประมาณ ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านขวาง-บ้านหนองกระดาน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๓๔๘ กม. งบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกพอก ตำบลเปิด อำเภอรัตนบุรี-บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๑.๐๘๐ กม. งบประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๕. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกระเนียบ ตำบลนาบัว – บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๑.๙๙๐ กม. งบประมาณ ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๖. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาวู ตำบลแตล – บ้านหนองจิก ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๒.๔๐๕ กม. งบประมาณ ๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีแฮด ตำบลคำฝาง – บ้านอีโกฏ ตำบลหนองแวง

อำเภอ/๕...

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์

ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๒ กำหนดไว้ว่า

วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย”

วรรคสาม “วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี” ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีความจำเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน”

สำหรับในวันนี้จะได้นำการกำหนดสมัยประชุมดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะเห็นชอบให้กำหนดประชุมสมัยสามัญ ซึ่งปีหนึ่งให้มีสองสมัย คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เรียนชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามมีหรือไม่ ท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี เข้าใจแล้ว เชิญท่านสมาชิกเสนอกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เชิญท่านจิราพร ชมบุญ

นางจิราพร ชมบุญ
ส.อบจ.อ. ปราสาท เขต ๒

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เคารพ ดิฉันนางจิราพร ชมบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท เขต ๒ ขอเสนอกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ขอผู้รับรองด้วย

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ผู้รับรองถูกต้อง ขอขอบคุณท่าน สจ.จิราพร ชมบุญ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ที่ประชุมเสนอ กำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นวันอื่น /มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกเห็นเป็นวันอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าวันเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน ที่ประชุมให้การรับรองถูกต้อง

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เชิญท่านชไมพร ประธาน

นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต ๔

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวชไมพร ประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอ/๗...

อำเภอศรีขรภูมิ เขต ๔ ขอเสนอ กำหนด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน ขอผู้รับรองด้วย

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ผู้รับรองถูกต้อง ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ที่ประชุมเสนอ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวัน อังคาร ที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ท่านสมาชิก ท่านใดมีความเห็นเสนอเป็นวันอื่น /มีหรือไม่มี /ไม่มีท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นวันอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าวันเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไปมีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ที่ประชุมให้การรับรองถูกต้อง

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง **อื่นๆ** มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่จะถามในเรื่อง อื่นๆหรือไม่มี เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร์

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ทรงเกียรติขอเรียนอย่างนี้ **เรื่องทีหนึ่ง** สถาบันพระปกเกล้าจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นชุดใหม่ ถ้าท่านสมาชิกสนใจที่จะเข้ารับการอบรมติดต่อกับเลขานุการสภาฯได้เลยในส่วนเกี่ยวกับการอบรมกฎหมายใหม่

เรื่องที่สอง อยากกราบเรียนว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมกับถนนต่างๆทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์บริหารตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด เราบริหารเชิงรุกได้ทำเรื่องถึงนายก อบต.ทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ให้แจ้งถนนของ อบจ.สุรินทร์ที่เกิดการชำรุดจากน้ำท่วมหรือถนนที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องถิ่น หรือถนนที่เกิดการชำรุดเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นนั้น ให้แจ้งมายัง อบจ.สุรินทร์ จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันที ในส่วนตรงนี้อายากราบเรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าในพื้นที่ของท่านถ้ามีความเดือดร้อนและจำเป็น มันเป็นภาระหน้าที่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะออกมาในรูปแบบจริงๆแล้วอันใหม่่ง่ายกว่าที่เราทำอยู่ อันใหม่คือเราสามารถอุดหนุนเงินได้เลยถ้าสภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่ขอมา ดังนั้นขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านว่าในภารกิจหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราพึงแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้ในเรื่องวัสดุต่างๆเราสามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เลย ขอขอบคุณครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเชิญสอบถามได้ ไม่มีท่านสมาชิกสอบถาม ถ้าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณ
หัวหน้าส่วนราชการแทนและท่านที่มาแทน ขอขอบคุณนายอำเภอเมือง

ท่านกฤษฎิ์ เหลืองพิบูลย์กิจ ท่านนายอำเภอสนมท่านคณิสสนม ศรีเจริญ และตัวแทนจากท่านอำเภอเวาสินรินทร์ ท่านดุขฎิ์ ดวงใจ และตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ท่านพันตำรวจเอกประพจน์ เทพวัตร์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน แยกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ จันท์เพ็ญ ธนุพิลา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจันท์เพ็ญ ธนุพิลา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน